



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๘,๒๔๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## อ่าน เขียนไม่คล่อง

หากจะวิเคราะห์ถึงปัญหาเด็กไทยอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้อง จึงทำให้เด็กไทยจำนวนหนึ่งค่อนข้างไม่อาจสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านการเขียน การพูดหรือจับใจความวิเคราะห์วิพากษ์ในเรื่องต่างๆ ได้ จึงส่งผลถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเมื่อมีการจัดอันดับจึงรั้งท้ายนานาประเทศตลอดมา

ชัดเจนจากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือพีซ่า ปี 2552 ล่าสุดในโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำอย่างน่าใจหาย

หลายหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่างระบุถึงสาเหตุนี้ว่าเป็นเพราะเด็กไทยใช้เวลาว่างอ่านหนังสือน้อยลงสนใจทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เบียดบังเวลาอ่านหนังสือ ให้ความสำคัญวันละ 3-6 ชั่วโมง เล่นเกมวันละ 1-2 ชั่วโมง และพูดคุยโทรศัพท์แชตผ่านทางมือถือวันละ 2-4 ชั่วโมง

คามด้วยตัวเลขจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุด พบว่า เด็กและเยาวชนใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ 39 นาที เดิมเคยใช้เวลาอ่านเฉลี่ยวันละ 50 นาที

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก จากการจัดลำดับพฤติกรรมกรรมการอ่านพบว่าใน 1 ปี เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง 5 เล่ม ขณะที่เวียดนามอ่าน 60 เล่ม สิงคโปร์อ่าน 45 เล่ม และมาเลเซียอ่าน 40 เล่ม

ศส.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ชี้ว่า การอ่านเป็นด่านแรกในการศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น แต่น่าเสียดายว่า ประเทศไทยยังไม่มีการทำวิจัยการอ่านของเด็กในแต่ละกลุ่มและหาสาเหตุว่าเพราะอะไร

จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยล้มเหลวอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนให้เด็กได้อ่านอย่างเป็นระบบ คิดกับประเทศที่การศึกษาเจริญเขาให้ความสำคัญในเรื่องการอ่านเป็นฐานหลักและจริงจัง

ว่าไปแล้วทุกวันนี้จะไปโทษครูฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นที่ครูเองต้องแบกรับ งานเอกสาร งานอบรมงานประชุม งานฝากอื่นๆ ที่ทำให้ครูต้องมีหน้าที่อื่นๆ มากมายจนไม่มีเวลาดีก้นครัวเตรียมการสอนนักเรียน

หลักสูตร สาระในระดับประถมศึกษาต้องอัปเดต และตัวศึกษานิเทศก์เอง ก็ไม่ควรมองข้าม

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน  
Tulacomgmail.com

